



Cảm Nghiệm Về Sự Nhiệm Mầu

của đền thánh mẹ la vang tại las vegas

Không có Cha Giuse Nguyễn Đức Trọng thì không có Đền Thánh Đức Mẹ La Vang tại nơi cùng mang vắn “L” với vắn “V. Đối với Đức Mẹ Nhân Từ thì “L” có thể là “Lung Linh nhiệm mầu”, và “V” là “Vân Vàng trinh trong”. Còn đối với địa điểm nơi có Đền Thánh “Vân Vàng Lung Linh” thì “L” có thể là “Lung Lay rợn rùng” và “V” là “Vết Vạch tang thương”, vì Las Vegas làm cho biết bao người khi đến thì mơ mộng được vui và được tiền. Nhưng khi đi thì vỡ mộng, đau buồn đến tự tử vì mất tiền, thua bạc. Cuộc sống chứa đầy những vết vạch tang thương với những lung lay rợn rùng. Phải chăng thiên ý nhiệm mầu muốn Cha Giuse Trọng đổi từ xấu ra tốt ở địa danh “LV” này? Phải chăng Thánh Mẫu Trinh Trong đã muốn “Las Vegas đánh bạc” thành “La Vang Ủi An”? Để ở nơi “lung lay rợn rùng” này có các con cái của Mẹ sẵn sàng “đem tin kính vào nơi nghi nan,... đem nguồn vui đến chốn u sầu”?

Việc xảy ra trong hiện tại liên quan đến việc xảy ra trong quá khứ, và còn tiếp nối trong tương lai. Là một trong những người được biết “LV” của nơi đánh bạc và “LV” của nơi Đền Thánh từ trước khi Cha Giuse Trọng khởi công, nên xin chia sẻ ít điều mắt thấy tai nghe để biết ơn Đức Mẹ đã dùng Cha Giuse tác tạo nên Đền Thánh La Vang Nhiệm Mầu tại Las Vegas bài bạc.

Vào thập niên 1990, tôi gặp cụ Ngọc và chị Linda trong một cuối tuần Tĩnh Tâm của Hồn Nhỏ ở Nam California. Lúc ấy Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Las Vegas có nhiều nhiệt tình, nhưng số người còn ít, không có địa điểm cố định, và không có linh mục trách nhiệm. Trong hoàn cảnh này, tôi cảm phục lòng nhiệt thành của nhóm người nhỏ bé nhưng tràn đầy sinh khí, nên nhận lời đôi khi đến hướng dẫn Tĩnh Tâm và dâng Lễ

Chúa Nhật. Điều “lạ lùng” là quý vị giáo dân đã ít, lại ít hiểu biết về nội tâm, nhưng sức sống lại thật dồi dào, lòng hy sinh phục vụ thật cao! Vì “hiểu biết ít phục vụ cao”, nên có chênh lệch giữa chiều sâu bên trong và sự nhiệt thành bên ngoài, từ đó tâm lý “bá nhân bá tánh” lại càng rõ rệt.

Trong một lần Tĩnh Tâm, tôi vừa nài nỉ vừa... tuyên sấm (có vị còn nhớ lời “sấm” này), nói như hét lên: “Thưa quý ông bà anh chị em, tôi quả quyết “sự lạ” sẽ xảy ra nếu quý vị thực hiện Lời Chúa, là hãy NÊN MỘT như Thiên Chúa là Một...” Sau tôi còn đến Las Vegas nhiều lần, thường phối hợp hai việc, đó là dâng Thánh Lễ Chúa Nhật cho Cộng Đoàn và Tĩnh Tâm Hồn Nhỏ rồi Tận Hiến Hồn Nhỏ luôn.

Nói đến Hồn Nhỏ tại Las Vegas là nói đến chị Linda vì chị đã khởi xướng Hồn Nhỏ tại đây, đã dùng ngay nhà mình lúc phôi thai để có nơi tĩnh huấn và tận hiến. Điều khó khăn cho chị mà chị vốn làm, đó là chồng chị, anh Jerry người Mỹ, rất tốt nhưng ưa thích yên lặng. Chị đã thuyết phục để vì mến Chúa, yêu vợ, và yêu mến tha nhân mà anh Jerry để chị biến nhà ở thành như nhà thờ cho mọi người sử dụng. Với người Việt thì việc này dễ dàng, nhưng với người Mỹ, nhất là một người tính đặc biệt như anh Jerry, thì đây là hy sinh lớn lao. Cây có cội, nước có nguồn, mỗi chuyện có lúc sơ khai, và đa số thường khó khăn. Vậy mà quý vị tại Las Vegas đã vượt qua những khó khăn đó, tuy phải trả giá thật cao.

“Tiền hô hậu ủng”, nếu không được sự ủng hộ của các quý vị khác thì Đạo Binh Hồn Nhỏ không thể bén rễ tại Las Vegas, nên tưởng mọi người cần biết ơn các bậc đi trước, như Cụ Kính, Cụ Ngọc, anh chị Sỹ&Bá, v...v. Những năm sau đều Tĩnh Tâm và Tận Hiến tại nhà anh

chị Sỹ&Bảy. Anh Sỹ đã làm Liên Đào Trưởng từ lúc đầu cho đến nay, lại là Vị Trưởng được quý mến vì khiêm nhường và hữu hiệu!

Sau ít năm thì tôi phối hợp giữa Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình với Tỉnh Tâm và Tận Hiến Hồn Nhỏ, bằng cách luôn đến Las Vegas vào thứ Tư, để thứ Năm dành cho Hồn Nhỏ, rồi cuối tuần là Khóa. Điều đáng chú ý không phải vì hình thức bên ngoài mà là nội tâm bên trong. Vì như đã viết, quý vị giáo dân ở Las Vegas rất nhiệt tình. Cái hay cái dở đều do sự nhiệt tình này. Vì cái dở đã được loại trừ để cái hay bùng lên rạng ngời, nên chỉ nói một chi tiết, đó là năm nọ, “chú Sỹ” và chị Mai (Thanh) là hai người nhiệt tâm giữa những người nhiệt tâm từ ban đầu, nhưng “tính tình và cách cư xử khác nhau” (Kinh Hôn Nhân Gia Đình). Trong một Buổi Huấn Luyện về HỌP Liên Gia và HỌP Song Nguyễn ở nhà Cụ Kính cũng là song thân của anh chị chủ nguyện Ziao&Lan (nay là chủ tịch của Cộng Đoàn), tôi chứng kiến cảnh diệu huyền đến rơi nước mắt, đó là chú Sỹ và chị Mai choàng tay chữa lành cho nhau, nức nở nói lời xin lỗi và tha lỗi. Cảnh thần diệu này đã xảy ra trong gia đình và trong Cộng Đoàn dưới nhiều hình thức. Tưởng đây là “sự lạ” nội tâm tuyệt vời tại Las Vegas mà ít ai trông thấy hoặc thấy thì “cũng qua rồi” (Mọi việc đều qua, trừ Tình Yêu – All passes but Love).

Bây giờ cần nói đến “sự lạ” mà ai cũng thấy để Ngôi Khen Chúa và Đức Mẹ, đó là Đền Thánh La Vang. Nhưng “không có trước thì không có sau”, không có cách cư xử tốt lành của cha Giuse Nguyễn Đức Trọng mấy chục năm trước thì e rằng sau này không có một “Đức Trọng” tuyệt vời tại Las Vegas. Một chuyện nhỏ chứng tỏ cách cư xử của cha Trọng thế nào khi xưa. Đó là tôi gặp anh chị Thạc&Thuyết, xưa là sỹ quan tại Nha Trang, nơi cha Trọng làm giáo sư Chủng Viện và làm tuyên úy quân đội. Anh Thạc tâm sự, đại ý: “Không hiểu cha Trọng có sự mầu nhiệm nào mà đã nhìn tận mắt những người đau khổ, những người vợ có chồng lính chết trận, v.v., họ đau khổ cùng tận đến gặp cha Trọng. Khi đến thì thiếu nã; nhưng sau khi gặp cha thì thoải mái bình an. Nhiều bà vừa cười vừa mếu vì được vui trong lòng nhưng chưa quên được hết ưu phiền...”.

Khu vực hiện nay là Đền Thánh thì cha Trọng đã chỉ cho tôi thấy từ lúc hoang sơ, còn là vài căn nhà bỏ hoang của một dòng nữ hết người tu. Vậy mà nay là Công Trường mệnh mông, nơi ngự trị của Thánh Tượng

Đức Mẹ La Vang nhiệm mầu, với ngàn ngàn bảng đá Tạ Ôn hoặc Xin Ôn. Là nơi nổi bật trên vòm trời thanh quang với 14 Chặng Đàng Thánh Giá đau khổ nhưng uy hùng. Là nơi khi xưa như bãi rác ngổn ngang mà nay thật nhiều xe hơi có thể đậu theo trật tự lớp lang. Là nơi mang lại biết bao ủi an cho những tâm hồn sâu khổ vì thua bạc, nhưng được canh bạc đời đời vì có Mẹ ủi an!

Cùng với những “sự lạ” trên, là sự lạ nổi bật qua nhiều năm cha Trọng tổ chức các ngày “Sa Mạc Tình Yêu”. Thật sự ơn ích. Thật sự to lớn. Thật sự “Vinh Danh Chúa trên các tầng trời, Bình an dưới thế cho người” đến tham dự “Sa Mạc Tình Yêu” tại Las Vegas!

“Cái cây” tuyệt vời trông thấy hôm nay đã có “cái gốc” tiềm ẩn trong sự tích cực của quý vị giáo dân, trong sự khôn ngoan của cha Giuse Trọng xưa nay, như đã viết. Trong cái gốc tiềm ẩn ấy, xin Tạ Ôn Chúa và Đức Mẹ dùm đã cho tôi cộng tác đôi phần và còn tiếp tục, vì cha Giuse còn mời tôi hằng năm hướng dẫn Tỉnh Tâm và Tận Hiến Hồn Nhỏ, cũng như mở các Khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, là các việc nội tâm từ lúc ban sơ.

Cha Giuse trông rộng nhìn xa, muốn thấy Vị thay thế ngài sẽ tiếp tục mang Ôn Sủng của Chúa qua Thánh Mẫu La Vang, bằng cách còn tổ chức những dịp Hành Hương “Sa Mạc Tình Yêu”; còn bùng lên sức sống giữa nơi “lung lay rợn rùng”; còn biến đổi “Vết vạch tang thương” thành “Vân Vàng trinh trong” của “Lung Linh nhiệm mầu”. LV hay “Vân vàng Lung linh” trong “Vết vạch lung lay” tại “Sa Mạc Tình Yêu” này đã mang lại kết quả cụ thể; bằng chứng là các email của anh chị chủ nguyện Hoài&Thắm luôn “tươi thắm hoài hoài”, luôn phản ảnh sự tích cực của quý vị giáo dân đến đây từ ngày “Thuyền Nhân liều mạng trên biển cả để bảo vệ Niềm Tin”. Anh chị lại hay nhắc đến Cha Cố Nguyễn Văn Khấn là Vị thường tới đây để thông truyền Hồng Ân qua sự tươi vui phấn khởi của ngài.

Lại nghe rằng cha Đồng Minh Quang là Cha Sở Nhà Thờ Chính Toà Oakland, vậy mà ngài sẽ “giữ áo ra đi”, đem nhiệt huyết và tài ba để tiếp tục công trình của cha Giuse tại Đền Thánh La Vang Las Vegas. Ôi nhiệm mầu như “sự lạ” tại nơi đá sỏi mà có chạch vàng, tại Sa Mạc mà hàng ngàn người đến tắm gội trong Suối Nguồn Yêu Thương, để cảm nghiệm.

“Tất Cả đều qua trừ Tình Yêu – All passes but Love”.

LM. Phêrô Chu Quang Minh, SJ